

VIB dành nhiều ưu đãi cho khách hàng nhận kiều hối dịp cuối năm

03:33 15/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 29/02/2024, tất cả khách hàng nhận tiền kiều hối tại VIB từ Công ty chuyển tiền RIA sẽ được lì xì ngay 100.000 đồng vào tài khoản thanh toán. Đây là chương trình do VIB và Công ty RIA phối hợp triển khai nhằm tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới đến khách hàng.

Nhận tiền kiều hối tại VIB là dịch vụ dành cho người Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài gửi tiền về cho người thân qua các công ty chuyển tiền.

VIB hiện là một trong các đại lý chi trả kiều hối của các công ty chuyển tiền RIA, MoneyGram, iFAST Global Bank, Sigue Global Services, Contact tại tất cả 180 chi nhánh/ phòng giao dịch của VIB trên khắp Việt Nam.

Đa dạng các công ty chuyển tiền liên kết

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong việc nhận tiền được chuyển đến từ đối tác, người thân, bạn bè ở nước ngoài, nhiều ngân hàng đã hợp tác với các công ty chuyển tiền quốc tế nhằm mở rộng hình thức nhận tiền, tiết kiệm thời gian và mang đến sự thuận tiện nhất cho khách hàng.

Hiện VIB đang hợp tác với các công ty chuyển tiền hàng đầu thế giới như MoneyGram, RIA, iFAST Global Bank, Sigue Global Services, Contact để cung cấp dịch vụ chi trả tiền cho người nhận tại Việt Nam.



VIB dành nhiều ưu đãi cho khách hàng nhận tiền hối dịa cuối năm.

Đối với VIB, sự uy tín và thời gian chuyển tiền nhanh của các Công ty chuyển tiền là tiêu chí ưu tiên hàng đầu để VIB lựa chọn đối tác hợp tác. Các đối tác này đều có mạng lưới điểm giao dịch tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, tạo sự thuận tiện cho người gửi tại nước ngoài khi có nhu cầu gửi tiền về Việt Nam. Chẳng hạn như Công ty RIA, đây là công ty trực thuộc Tập đoàn Euronet Worldwide, Inc. là một trong những công ty chuyển tiền quốc tế hàng đầu thế giới, với mạng lưới hơn 490.000 điểm giao dịch tại 165 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhận tiền kiều hối chỉ trong vòng 10 phút

Để nhận tiền kiều hối, khách hàng chỉ cần đến chi nhánh/ phòng giao dịch VIB trên toàn quốc và thực hiện:

- Cung cấp bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Cung cấp thông tin nhận tiền như mã số nhận tiền, họ tên người gửi;
- Yêu cầu nhận tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán.

Chỉ mất 10 phút và ký tên vào đơn nhận tiền, khách hàng đã hoàn tất giao dịch tại VIB để nhận

tiền chuyển về.

Nhiều ưu đãi cho khách nhận kiều hối dịp cuối năm

VIB lì xì ngay 100.000 đồng vào tài khoản thanh toán cho tất cả khách hàng nhận kiều hối từ Công ty chuyển tiền RIA. Chương trình áp dụng cho mọi số tiền nhận trong thời gian từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 29/02/2024. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 1 lần trong tháng và tối đa 3 lần trong thời gian diễn ra chương trình.

Ngoài ra, khách hàng có thể bán ngoại tệ nhận được tại VIB với thủ tục nhanh gọn, tỷ giá cạnh tranh.

Không chỉ cung cấp dịch vụ nhận kiều hối từ nước ngoài, VIB còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đáp ứng đa dạng các nhu cầu từ du học, du lịch, công tác, khám chữa bệnh, định cư, trợ cấp thân nhân ở nước ngoài hay chuyển tiền vắng lai khác,... Khách hàng có thể chuyển tiền quốc tế online qua ứng dụng MyVIB đến hơn 200 quốc gia chỉ với vài thao tác nhanh chóng trên chiếc điện thoại thông minh, mọi lúc mọi nơi.

Khách hàng có thể đến chi nhánh VIB gần nhất hoặc liên hệ tổng đài 18008180 để biết thêm chi tiết.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vib-danh-nhieu-uu-dai-cho-khach-hang-nhan-kiieu-hoi-dip-cuoi-nam>